

Navigator :: **กิจกรรมโครงการ > SIPA จับมือ มศว. และ AIT ส่ง "Click Zone" รายการโทรทัศน์ซอฟต์แวร์เข้าร่วมในระบบคิดดี ที่ มศว.(KIDS-D@SWU)**

**SIPA จับมือ มศว. และ AIT ส่ง "Click Zone" รายการโทรทัศน์ซอฟต์แวร์เข้าร่วมในระบบคิดดี ที่ มศว.(KIDS-D@SWU)**

3 ก.ค. 52



29 มิถุนายน 52 - สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันเอไอที นำรายการโทรทัศน์ส่งเสริมความรู้ด้านซอฟต์แวร์ "Click Zone" ของ SIPA เข้าร่วมในโครงการเผยแพร่ความรู้ไอซีทีเพื่อชุมชนผ่านระบบห้องสมุดดิจิทัล เพื่อการศึกษา: ระบบคิดดี เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ของไทยไปยังกลุ่มเป้าหมายนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนและกระตุ้นให้หันมาสนใจในเรื่องของ ซอฟต์แวร์ที่จะเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่วงการซอฟต์แวร์ได้ทางหนึ่ง

ดร.รุ่งเรือง ลี้มขุปฎิภาณ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ SIPA กล่าวว่า ตามที่ SIPA ได้จัดทำรายการโทรทัศน์ส่งเสริมความรู้ด้านซอฟต์แวร์ "Click Zone" ขึ้น รายการดังกล่าวนับว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากกลุ่มผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ไทยที่ได้อาศัยรายการ Click Zone เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านซอฟต์แวร์ รวมทั้งยังมีกลุ่มผู้ชมรายการที่เป็นเยาวชนคนไทยให้ความสนใจรับชมรายการ และล่าสุดทาง SIPA ได้รับการติดต่อจากทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ความสนใจที่จะนำรายการ Click Zone ไปร่วมในโครงการเผยแพร่ความรู้ไอซีทีเพื่อชุมชนผ่านระบบห้องสมุดดิจิทัล เพื่อการศึกษา : ระบบคิดดี เพื่อให้เยาวชนสามารถเข้าถึงรายการได้มากยิ่งขึ้น



ผู้อำนวยการ SIPA กล่าวต่อไปว่า นอกจากความร่วมมือที่จะส่งเนื้อหารายการ Click Zone ไปร่วมในระบบคิดดีของ มศว. แล้ว ทาง SIPA มศว. และ AIT ยังมีแนวคิดที่จะส่งเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อื่นๆ เช่น วิดีโอการฝึกอบรม เนื้อหาจากการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆที่เป็นสื่อการเรียนรู้เข้าร่วมในระบบคิด ดีเพิ่มเติมขึ้นในอนาคตเพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา สามารถเข้ามาเรียนรู้ ทำการศึกษา และรับชมรายการต่างๆของ SIPA ได้มากยิ่งขึ้นอันจะเป็นการช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และพัฒนาบุคลากร สำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา : ระบบคิดดี นี้เป็นระบบฯที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ สถาบันเอไอที เป็นผู้พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ GMSARN – Best Practice ซึ่งเป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในด้าน

#### สิ่งแวดล้อม ล้อมและทรัพยากร

ธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศแถบแม่น้ำโขง โดยแรกเริ่มมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บข้อมูล และใช้ในการจัดการกระจายความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและ สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (กัมพูชา จีน พม่า เวียดนาม ลาว และไทย) ซึ่งต่อมา AIT เห็นว่าระบบคิดดีเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นสูง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมทางด้านการเรียนการสอน รวมทั้งความรู้ทั่วไปในสาขาวิชาต่างๆ ดังนั้นทาง AIT จึงได้ร่วมกับ มศว. ดำเนินการพัฒนาระบบคิดดีที่เหมาะสมสำหรับสถาบันการศึกษาชั้นและได้นำเสนอ ระบบคิดดีต่อ SIPA รวมทั้งให้ความสนใจที่จะนำรายการ Click Zone มาร่วมเป็นสื่อการเรียนรู้หนึ่งในระบบคิดดี เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการประยุกต์ใช้ระบบอย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบต่างๆระหว่าง AIT มศว. และ SIPA อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการการศึกษาของประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

#### ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

สำนักประชาสัมพันธ์ SIPA

โทร 0-2554-0480-1 โทรสาร 0-2554-0401

e-mail: pr@sipa.or.th / www.sipa.or.th

**Source:** <http://www.sipa.or.th/th/event/detail.php?newID=1806> (9 July 2009)